

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๖

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมอาคารประชาปราชัย อบต.แหลมผักเบี้ย

ระเบียบวาระการประชุมที่

๑. เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๒. เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
๓. เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมทราบและถือปฏิบัติ
๔. เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๕. เรื่อง อื่นๆ
 - กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๖ น. เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสขภณ เพิ่มสิน ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมหัวหน้าส่วน , พนักงานส่วนตำบล , ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานฯ

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- เนื่องจากผม นายสขภณ เพิ่มสิน ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมหัวหน้าส่วน , พนักงานส่วนตำบล , ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๒
ที่ประชุม

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานฯ

เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมทราบและถือปฏิบัติ

- จากการที่ไปประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านแหลม ดังนี้

เรื่องแรก งานพระนครคีรีทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ขอให้เชิญชวนพนักงานอปท.แล้วก็ผู้นำชุมชนนะครับไปไปร่วมงานกันเยอะซึ่งในวันแรกก็จะมีพิธีเปิดอยากให้ไปช่วงประมาณบ่ายประมาณบ่าย ๓ โมง งานจะเริ่มตั้งขบวนโดยแต่ละตำบลมีตัวแทนตำบลละ ๒๐ คน แบ่งเป็นคนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๐ และกำนันผู้ใหญ่บ้านอีก ๑๐ คน โดยงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่วันที่ ๑๗ มี.ค.

เรื่องที่ สอง ก็คือเรื่องของการปฏิบัติงานนะครับการปฏิบัติงานก็คืออย่างที่บอกก็คือเรายังใช้กฎระเบียบในการขาดลามาสายเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมมากก็คือในเรื่องของการบริการประชาชนนะครับมีหลายคลิปหลายฝ่ายครับเพราะไม่อยากให้เรื่องที่บ้านมาติดต่อบตแต่เวลา ๘ โมงครึ่งเกิดในท้องถิ่นของเราแต่ว่าผมสบายใจอย่างหนึ่ง ก็คือยังมีคุณพิมพ์ภักชญาแต่เช้าก็ ถือว่าจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ว่าจริงๆก็เกรงใจคุณพิมพ์ภักชญาเหมือนกันนะครับ เพราะว่ามันมีเคยเห็นคลิปล่าสุดที่เป็นเข้าไปติดต่อกดบัตรคิวอะไรเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. แต่ ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ในสำนักงานเลยสักคน ถ้ายังไงพี่เอามาถึงให้รับเรื่องไว้ก่อนเลยนะครับ

เรื่องที่ สาม ก็คือเรื่องของการปฏิบัติตัวของเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการที่เกิดความไม่พอใจแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประสานงานกับประชาชนผู้นำชุมชนหรือได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาก็คือจริงๆแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่จะต้องมาลงโทษเสียเลย ซึ่งเราก่อนจะทำอะไรลงไปโทษเสียเลยเนี่ยครับอยากให้ระวังนิดหนึ่งเพราะสิ่งที่คุณพูดลงไปเนี่ยครับมันจะกลายเป็นหลักฐานทั้งหมดเลยคุณลบไม่ทันหรือก็พยายามให้พูดคุยกันนะครับหรือว่าถ้ารับเรื่องจากชาวบ้านเกิดมีปากเสียงปะทะหรือเกิดความพึงพอใจไม่ดีสำหรับชาวบ้านที่มากระทบอย่าเพิ่งไปอะไรในโทษเสียเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องยาวรวมถึงเรื่องการใช้รถยนต์เดินทางไปราชการจะไปกินข้าวหรือร้านกาแฟในเวลาที่ไม่ใช่เวลาพักเที่ยงอยากให้ระวังกันด้วย

ที่ประชุม	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ประธาน	- ในวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอที่ประชุมพิจารณา
ประธาน	- ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของแต่ละฝ่ายงานว่ามีงานตกค้างอะไรบ้างครับ
สุจินันท์	- เรื่องของ ITA จะมีในส่วนของ IIT คือ ส่วนที่เจ้าหน้าที่อบต. จะต้องกรอกข้อมูล ซึ่งมีทั้งหมด ๒๗ คน ยกเว้น ปลัด อบต. และจูนทิตา แต่ว่าพอเช็คในระบบคณะมีทำแล้ว ทั้งหมด ๒๑ คนคณะอีก ๖ คนนะคะไม่ทราบว่าคือใคร และในส่วนของ EIT คือ ส่วนที่ให้ประชาชนตอบแบบสอบถามจะต้องทำทั้งหมด ๔๐ คน ซึ่งตอนนี้มีกรอกทั้งหมด ๑๐ คนยังไม่ครบอีก ๓๐ คน
ประธาน	- สามารถเช็คในส่วนของ IIT ได้ใหม่ว่ามีใครบ้างที่ยังไม่ได้เข้าไปกรอกข้อมูล
สุจินันท์	- เมื่อปีที่แล้วเราใช้วิธีการกรอกข้อมูลโดยใช้เลขบัตรประชาชนก็จะเข้าไปป้อนข้อมูลเลขบัตรประชาชนทราบได้เลยว่าใครยังไม่กรอกข้อมูลแต่ในปีนี้จะใช้วิธีการคือใส่เบอร์โทรศัพท์ทางระบบจะส่ง OTP ในเครื่องที่ป้อนข้อมูลและนำรหัส OTP ที่ได้ใส่ในระบบเพื่อจะเข้าไปกรอกข้อมูลได้ ซึ่งดิฉันจะไม่ทราบว่าแต่ละคนจะได้รหัสอะไรจึงต้องขอให้แต่ละคนเข้าไปเช็คข้อมูลเอง ในส่วนของ EIT จะอาศัยว่ามีผู้มารับบริการให้ช่วยกรอกให้โดยไปฝากให้กองช่างช่วยเมื่อเวลาที่มีคนมารับบริการซึ่งตอนนี้ยังได้ไม่ครบคะ
ประธาน	- ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จะมีเจ้าหน้าที่ที่ตั้งโต๊ะเพื่อรับสมัคร อสทล. ยังไงไปให้เขากรอกข้อมูลตรงนั้นก็ได้นะ
ที่ประชุม อัครา	- รับทราบ - เรื่องโครงการปี ๖๗ เราจะเริ่มเรื่องของการวางแผนแล้วนะคะก็อยากจะให้ส่งไปก่อนนะคะ ถ้าไม่ได้ติดขัดอะไรยังไงเรื่องของการเขียนโครงการอยากจะเสนอโครงการใหม่หรือว่าเปลี่ยนชื่อโครงการหรือว่าเปลี่ยนบ้าง สามารถปรึกษาได้นะคะเพราะว่าดิฉันอยากจะได้อำนาจโครงการแล้วก็ในเรื่องของประมาณก่อนเป็นไปได้อำนาจโครงการเรื่องของการดำเนินงานก็อยากจะมาให้รู้รายละเอียดด้วยนะคะอันนี้ดิฉันขอเลยเดี๋ยวนี้เพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้เสร็จแล้วก็ส่งแล้วอาจมีการแก้ไขโครงการ
ศินุช	- เรื่องการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้ทำเรื่องขออนุมัติจากนายกขยายเวลาชำระภาษีออกไปอีก ๒ เดือน
ฐิตาวรรณ	- ส่วนในด้านของการเงินนะคะตอนนี้รายงานผลมาจาก สตง. กลับมาเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรคะก็คือถูกต้องเป็นไปตามระเบียบสำหรับปี ๖๕ ค่ะส่วนเรื่องการเงินเริ่มซื้อด้านครุภัณฑ์อะไรเพราะว่าเช็คดูมีเงินเข้าตอนนี้เงินมียอดรับและจ่ายเท่า ๆ กันแล้วสามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้เลยคะอยากจะขออนายกนิดหนึ่งตอนนี้มันเป็นอยู่ในช่วงเวลาจัดเก็บภาษีซึ่งตอนนี้ทางกองคลังคนไม่มากและก็ภาษีเป็นตัวใหม่คือที่พี่แอนไปอบรมเรื่อง

โปรแกรมการเก็บภาษีออนไลน์ซึ่งเป็นโปรแกรมใหม่ยังไม่เคยทำเลยคือตอนนี้มันเหมือนเขาจะมีระเบียบอะไรไม่ให้เก็บออนไลน์เพื่อเข้ากลุ่มการทำงานในอนาคตขึ้นมาทำให้ตอนนี้เราขยับเวลาระยะเวลาบางที่อาจจะออกงานนอกที่แบบไม่ค่อยสะดวกเรียกได้ว่าจัดเก็บตอนนี้ต้องรีบให้ผ่านพ้นประมาณเดือนมีนาเราจะต้องออกหนังสือแจ้งคือขั้นตอนต้องทำออนไลน์ใหม่ทั้งหมด ๒,๐๐๐ รายแล้ว ๒,๐๐๐ รายนี้จูงใจประมุขเสร็จเพียงจะต้องเข้าระบบอยู่ซึ่งมันใช้เวลาเยอะนิดนึงพอเสร็จก็ต้องออกจดหมายกลัวจะไม่ทัน

- รุ่งนภา - ในปีนี้โครงการขอให้ทำแผนหลัก จะไม่มีการประชุมแต่ละหมู่บ้านจะจัดประชุมพร้อมกันเลยทั้ง ๔ หมู่
- ประธาน - เดือนมีนาคม จะเสนอของบประมาณจากจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- รุ่งนภา - ถนน ดี ๑๘ ทำเรื่องขอไปยังไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า ในส่วนของกล้องวงจรปิดก็ต้องประสานกับอำเภออีกค่ะ
- ประธาน - เรื่องของการฝังถังขยะเปียก ผมทราบว่าข้อมูลมาว่าที่จะต้องให้มีการฝังถังขยะเพราะต่อไปในอนาคตเราจะได้ค่าเครดิตคาร์บอนซึ่งจะโอนงบประมาณเข้าอบต.ของเราจึงจะต้องมีการเร่งรัดให้ดำเนินการ ตอนนี้ของเราไปถึงไหนแล้ว
- สุนันท์ - ยอดที่คีย์เข้าระบบในตอนนี้อยู่ที่ ๖๒ เปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ
- จุนทิตา - เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตอนนี้จะมีการรับสมัครเด็ก ภาคเรียนที่ ๑ มีจำนวน ๗ คนที่อยู่ ๓.๕ ปี ซึ่งจะต้องสำรวจว่าจะยังอยู่กับเราที่ศูนย์อีกหรือไม่ และต้นเดือนมีนาคม จะดำเนินการรับสมัครเด็ก และจะรับเด็กแค่ ๒๕ คน เนื่องจากตอนนี้มีเด็กที่ศูนย์ฯ ๒๘ คน ซึ่งเราไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงจึงคิดว่าภาคเรียนที่ ๑ นี้เราจะรับสมัครเด็กเพิ่มให้อยู่ในยอด ๒๕ คน
- พิชญ - เรื่องของสิ่งแวดล้อมคือตอนนี้รถขยะตัวคันบดอัดขยะต้องนำรถเข้าซ่อมซึ่งจะต้องใช้เวลาในการซ่อม ๓ วันจะเสร็จในวันพุธและจะออกเก็บขยะได้ในวันพฤหัสบดีครับ
- สุนันทา - ประชาสัมพันธ์ให้ทราบตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จะเปิดรับสมัครนักประชาสัมพันธ์ และจะมีการสอบในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และจะมีการปรับตำแหน่ง ๓ ตำแหน่งเป็นภารกิจตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของทำเอกสาร ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะเข้าก.อบต.พร้อมกันเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งตำแหน่งที่จะปรับเป็นภารกิจก็จะมี ๓ คน คือ นายณัฐพงษ์ ละออเอี่ยม นายพิชญ กลิ่นพุดตาน นายณรงค์ บัวเรือง

ที่ประชุม	- รับประทานอาหาร
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่อง อื่นๆ
ประธาน	- ในส่วนของวาระนี้ไม่มีใครจะเสนอเรื่องอะไรอีกบ้างไหม
สุนันทา	- เรื่องการขาด ลา มาสาย ในเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ จะมีการขีดเส้นในเวลา ๐๙.๐๐ น. เพื่อเสนอปลัด และนายกต่อไป เพราะฉะนั้นใครที่ติดปัญหาให้แจ้งกับหัวหน้าส่วนหรือนายกในไลน์ให้ทราบนะคะ
ที่ประชุม	- รับประทานอาหาร
สุธินันท์	- ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารประจำเดือน เรื่อง โควิด ๑๙ เป็นเหตุเรื่องนี้เป็นกรณีการปกปิดข้อมูลการติดเชื้อโควิด ๑๙ ของผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยรายอื่นติดเชื้อและเสียชีวิตไปด้วย มาดูว่าผู้เสียหายจะขอข้อมูลอะไรได้บ้าง นาย ก นำมารดาชื่อ นาง ข เข้ารักษาตัวด้วยโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย A ระหว่างรักษาตัวพบว่าผู้ป่วยและผู้ติดตามเฝ้าไข้ห้องใกล้กับห้องนาง ข ได้ตรวจพบเชื้อโควิด ๑๙ โดยปกปิดข้อมูลไม่ยอมบอกเจ้าหน้าที่คัดกรอง ทำให้ นาย ก และนาง ข ติดเชื้อโควิด ๑๙ ด้วย และนาง ข ได้เสียชีวิตลง นาย ก ได้ร้องเรียนไปยังกระทรวงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ได้รับการปฏิเสธการรับผิดชอบทั้งหมดจากโรงพยาบาล นาย ก จึงมีหนังสือถึงมหาวิทยาลัย A ขอรายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการบริการโรงพยาบาลและคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว รวมถึงรายงานการประชุม มหาวิทยาลัย A ปฏิเสธการเปิดเผยโดยให้เหตุผลว่า ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นรายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกรานสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร ตามมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ตามมาตรา ๑๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน นาย ก จึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเฉพาะในส่วนของรายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการบริการโรงพยาบาลและคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย พิจารณาสรุปว่า ข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ เป็นข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการตามปกติของหน่วยงานของรัฐ และไม่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยได้ ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ การเปิดเผยให้กับผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย จึงวินิจฉัยให้มหาวิทยาลัย A เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อุทธรณ์มีข้อสงสัยการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือ

ไปที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๗ /๐๙ ๒๒๕๐ ๐๕๘๙
(www.oic.go.th)

ที่ประชุม
ประธาน

- รับทราบ

- ในวันนี้เรามีกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้แก่
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในการปฏิเสธการรับของขวัญและของ
กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยเราจะกล่าวคำปฏิญาณตนกันใน
วันนี้ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีเจตจำนงที่จะสนับสนุนวาระแห่งชาติ
“ประเทศไทยใสสะอาด” (Clean Thailand) โดยแปลงแนวคิดดังกล่าว
เป็น “มหาดไทย ใสสะอาด” (Clean Mahadthai) ได้บรรจุและสั่งการให้
ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
อบายมุข ไม่แสวงหาผลประโยชน์และปฏิบัติโดยมิชอบตลอดถึงป้องกัน
ไม่ให้งบประมาณแผ่นดินรั่วไหลโดยไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
ประเทศชาติเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและการสร้างระบบราชการที่ใสสะอาดปราศจาก
อบายมุข องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ยขอประกาศตัวเป็น
หน่วยงานใสสะอาด ปราศจากอบายมุขตามเจตนารมณ์การป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร และให้
คณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ต้องปฏิบัติ
ตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

๑. ไม่ทำพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้
มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางมิชอบ โดยปฏิบัติดังนี้

๑.๑ ไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้
ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์หรือสิ่งของในทำนองเดียวกันกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานราชการและ
หน่วยงานเอกชน

๑.๒ ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่น อัน
เป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งนี้ ก่อนการรับ
ของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และ
ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กัน
ในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมแต่ละโอกาส

๑.๓ ไม่เป็นตัวกลางรับหรือนำเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์
อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิ
พิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้

๒. ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของทาง
ราชการ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

๓. พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน หรือส่อไปในแนวทางทุจริตคอร์รัปชันที่มีผลเกี่ยวข้องกับองค์กร โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อมพนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

๔. ผู้ที่กระทำทุจริตและคอร์รัปชัน จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่ทางราชการกำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษทางกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

๕. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาและทำความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้ รวมถึงไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ

๖. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริต คอร์รัปชัน อบายมุข และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำกับบุคคลใดก็ตาม หรือการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน

๗. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขฉบับนี้ใช้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่สรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารและทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในหน้าที่อยู่ในการความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๘. การรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปชันขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ได้มอบหมายให้มีผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทำที่มีข้อสงสัยว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐานหรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบและแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกันได้ ส่งมาทางช่องทางรับเรื่อง ดังนี้

๘.๑ แจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๔๗๘๐๖๖ หรือทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย www.laemphakbia.go.th

๘.๒ แจ้งทางไปรษณีย์เจ้าหน้าที่ของถึง หรือยื่นส่งโดยตรงที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ๖๔ หมู่ ๒ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๐๐

๙. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำเจตนาสุจริต องค์กรบริหารส่วนตำบล แหลมผักเปื้อน จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็น ความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เพื่อเป็น การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลใน การสืบสวนหรือหาข้อเท็จจริงไม่ให้เกิดความเดือดร้อนอันตรายใดหรือ ความไม่ชอบธรรมอันใดอันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็น พยานหรือให้ข้อมูล โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังนายก องค์กรบริหารส่วนตำบลแหลมผักเปื้อนโดยตรง

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการร้องเรียน มี หน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่ เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

๑๐. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น ตลอดจนการไม่ ยุ่งเกี่ยวกับบอบายมุขเพื่อให้ทุกคนในองค์กรบริหารส่วนตำบลแหลมผักเปื้อน และประชาชนได้รับทราบเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น และไม่ยุ่งเกี่ยวกับบอบายมุขขององค์กรบริหารส่วนตำบลแหลมผักเปื้อนได้ ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑๐.๑ ติดประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่นและ องค์กรปลอดบอบายมุข ให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบ

๑๐.๒ เผยแพร่เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น และ องค์กรปลอดบอบายมุขผ่านช่องทางการสื่อสารขององค์กรบริหารส่วน ตำบลแหลมผักเปื้อน

ประธาน - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๔ น.


(นางสุธินันท์ บุญกอง)

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป / ผู้จัดรายงานการประชุม


(นางอัจฉรา เสริมทรัพย์)

หัวหน้าสำนักปลัด / ผู้ตรวจรายงานการประชุม


(นายสขภณ เพิ่มสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเปื้อน